

## สยามอีสต์ โซลูชั่นลุยยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.แล้วขายไอพีโอ60ล้านหุ้น

“สยามอีสต์ โซลูชั่น” หรือ SE ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.แล้ว เตรียมเสนอขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น แต่งตั้งบล.อาร์เอชบีเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เล็งทุ่มงบ 40 ล้านบาทก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมที่ จ.ระยอง เริ่มก่อสร้าง พ.ย.นี้ และเสร็จ มิ.ย.60

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 ต.ค.59 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้เกณฑ์กำไรสุทธิ (profit test) เข้าจดทะเบียน

ขณะที่ SE ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มสูบลูกสูบและของเหลว อุปกรณ์การผลิต ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ผลิตและงานซ่อมบำรุง รวมถึงให้บริการเคลือบพื้นผิวและตัดเย็บ ปัจจุบันสินค้าที่จัดหาและจำหน่ายมีมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสินค้าระดับสากลมากกว่า 40 ตราสินค้า ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบำรุง

ทั้งนี้บริษัทมีแผนการก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมงบประมาณ 40 ล้านบาท ในบริเวณพื้นที่

สำนักงานที่จังหวัดระยอง เป็นอาคาร 1 ชั้น สูง 10 เมตร พื้นที่การใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,750 ตารางเมตร มีคอนกรีตนำหน้ารองรับน้ำหนักขนาด 10 ตัน ซึ่งศูนย์บริการวิศวกรรม จะเริ่มก่อสร้างในเดือน พ.ย.59 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.60 และเริ่มใช้งานในไตรมาส 3/60

โดยจะรองรับการขยายการให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบท่อ และการให้บริการงานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นสถานที่ให้บริการงานประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊มสูบลูกสูบและของเหลว และอุปกรณ์ในระบบท่อ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในงานบริการต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน คือ กลุ่มครอบครัวนางสาว อรสา วิมลเนลา จะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 61.29% จากเดิมอยู่ที่ 81.72% โดยนางสาว อรสา วิมลเนลา เหลือสัดส่วนการถือหุ้น 39.85% จากเดิมอยู่ที่ 53.14%

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย 205.39 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 8.19 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขายและบริการ 152.58 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 52.80 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.05 บาท มีอัตรากำไรขั้นต้น 25.71% และอัตรากำไรสุทธิ 3.94%

ทั้งนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 219.89 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 95.92 ล้านบาท มีอัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.77 เท่า มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 7.32% และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 13.66%